

KIỂM TRA, CHỈ ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)

trên cơ sở vận dụng linh hoạt chính sách theo hướng có lợi nhất cho người dân, bảo đảm điều kiện bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ nhưng phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật. Đồng chí đề nghị nhà thầu huy động tối đa nhân lực, vật tư, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.

wướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng ở một số đoạn qua các xã Nam Chính, Nam Trung, Nam Thanh, Nam Hưng. Kiểm tra thực tế tại dự án cải tạo, nâng cấp đường 221A, đoạn qua xã Tây Tiến, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Tiên Hải chủ động tháo gỡ khó khăn, khẩn trương giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công theo đúng kế hoạch đề ra. Các sở, ban, ngành của tỉnh cần chủ động phối hợp để tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn; đơn vị thi công cần đẩy nhanh tiến độ thi công toàn tuyến, phân đấu hoàn thành dự án trong quý I/2022.



Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa phận huyện Tiên Hải.

Ảnh: NGỌC TRÂM

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN...

(Tiếp theo trang 1)

các loại dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, thủy sản. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thú y đã thành lập 60 đoàn công tác, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh động vật. Hồ trợ các địa phương trên 90.000 liều vắc-xin lở mồm long móng, trên 279.000 lít hóa chất phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, 380 tấn hóa chất phòng, chống dịch bệnh thủy

sản. Đồng thời, xây dựng được 2.301 cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn. Mặc dù vậy, một số dịch bệnh trên động vật vẫn diễn ra trên diện rộng. Tính từ đầu năm 2021, dịch cúm gia cầm xảy ra tại 99 xã của 29 tỉnh, thành phố, buộc phải tiêu hủy trên 373.000 con gia cầm, hiện còn 2 ổ dịch chưa qua 21 ngày. Bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 1.498 xã của 50 tỉnh, thành phố, buộc

tiêu hủy trên 93.200 con lợn, hiện còn 354 ổ dịch của 33 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày. Bệnh lở mồm long móng xảy ra tại 18 tỉnh, thành phố với trên 3.300 con gia súc mắc bệnh, 340 con gia súc phải tiêu hủy. Đặc biệt, bệnh viêm da nổi cục xảy ra tại 3.936 xã của 51 tỉnh, thành phố làm gần 188.000 con gia súc mắc bệnh, gần 24.900 con gia súc phải tiêu hủy; hiện còn 969 ổ dịch của 32 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày. Phát biểu kết luận, đồng chí Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề

ngợi các tỉnh, thành phố triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên vật nuôi theo chỉ đạo của trung ương. Các địa phương chủ động kế hoạch và bố trí kinh phí mua vắc-xin để tiêm phòng, bảo đảm tỷ lệ tiêm phòng đạt tối thiểu 80% gia súc thuộc diện tiêm. Tổ chức giám sát, phát hiện, cảnh báo sớm và xử lý triệt để các ổ dịch mới phát sinh, không để lây lan ra diện rộng. Các địa phương quản lý chặt chẽ việc tập kết, buôn bán trâu, bò, sản phẩm từ trâu, bò; xử lý nghiêm việc vận chuyển,

buôn bán trâu, bò, sản phẩm từ trâu, bò nhập lậu qua biên giới, không có nguồn gốc rõ ràng. Khẩn trương kiện toàn, củng cố và tăng cường năng lực cán bộ thú y các cấp. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, vận động người chăn nuôi chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học. Đối với bệnh viêm da nổi cục, những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022 có nguy cơ lây lan nhanh, ở phạm vi rộng, các địa phương khẩn trương tổ chức tiêm vắc-xin phòng bệnh.

KIỂM TRA CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 17/9, đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm (ATTP) tại một số cơ sở sản xuất, chế biến nông sản trên địa bàn hai huyện Vũ Thư, Hưng Hà. Nhằm bảo đảm an toàn các mặt hàng thực phẩm phục vụ tết Trung thu, thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh hoạt

động kiểm tra tại cơ sở. Công tác kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm tập trung vào việc chấp hành quy định pháp luật của các cơ sở sản xuất, chế biến nông sản thực phẩm; quản lý chất lượng, lấy mẫu giám sát sản phẩm nông, lâm, thủy sản trên thị trường, bảo đảm đáp ứng đủ nguồn cung và chất lượng sản phẩm... Đoàn đã đến kiểm tra tại cơ sở chế biến giò, chả, xúc xích của Công ty TNHH Thực phẩm Bảo An T&V (xã Song An, huyện Vũ Thư); cơ sở chế biến

cá rô đồng của Công ty TNHH Minh Hòa H4G (xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà). Qua kiểm tra, các cơ sở đã nhận thức được trách nhiệm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, chấp hành nghiêm các quy định ATTP ngay từ khâu sản xuất, nhập nguyên liệu đầu vào, chế biến cũng như đưa sản phẩm ra thị trường. Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Nông nghiệp và các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về bảo đảm vệ sinh ATTP; tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát, nâng cao ý thức của người dân trong sản xuất, chế

biến, kinh doanh nông sản thực phẩm. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các cơ sở xây dựng nhãn hiệu để mở rộng thị trường tiêu thụ, đưa sản phẩm vào các siêu thị, sàn thương mại điện tử. Cũng trong sáng ngày 17/9, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng ứng dụng công nghệ cao của bà Trần Thị Nhân, xã Tiến Đức (Hưng Hà). Đánh giá cao hiệu quả của mô hình, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao là chủ trương được tỉnh, ngành

Nông nghiệp khuyến khích, vì vậy các địa phương cần làm tốt công tác tuyên truyền, từng bước thay đổi tư duy sản xuất truyền thống của người nông dân, đáp ứng theo yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Với những thành công bước đầu của mô hình, đồng chí yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Hưng Hà tiếp tục quan tâm, có cơ chế hỗ trợ cho các mô hình tích tụ, tập trung ruộng đất sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao, góp phần tăng sức cạnh tranh cho nông sản, tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập cho người dân.

NGÂN HUỖN

TẶNG QUÀ THIẾU NHI, HỌC SINH...

(Tiếp theo trang 1)

có bố hoặc mẹ là y bác sĩ làm nhiệm vụ phòng, chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh. Những món quà tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa thiết thực, góp phần đem tết Trung thu an toàn đến các em thiếu niên, nhi đồng. Ý nghĩa hơn khi trong bối cảnh dịch Covid-19, các cấp bộ đoàn, đội đã thực hiện chương trình lồng đèn thấp sáng ước mơ để tặng quà các em. Qua đó động viên tinh thần, tạo động lực để các em cố gắng phấn đấu khắc phục hoàn cảnh khó khăn hiện tại, tiếp tục học tập chăm chỉ đạt thành tích cao hơn trong năm học mới, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Đại diện lãnh đạo UBND thành phố đã biểu dương những thành tích học tập của các em học sinh, chúc các em chăm ngoan, học giỏi, đón tết Trung thu vui vẻ, an toàn, ý nghĩa. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và nhà trường tiếp tục quan tâm các cấp bộ đoàn, đội đã thực hiện chương trình lồng đèn thấp sáng ước mơ để tặng quà các em. Qua đó động viên tinh thần, tạo động lực để các em cố gắng phấn đấu khắc phục hoàn cảnh khó khăn hiện tại, tiếp tục học tập chăm chỉ đạt thành tích cao hơn trong năm học mới, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

tết Trung thu năm 2021, Quỹ "Vì người nghèo" thành phố đã trao 427 suất quà; các doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH Thiết kế kiến trúc xây dựng Hùng Cường, Công ty TNHH Môi trường xanh - sạch - đẹp, Công ty TNHH Môi trường xanh Long Hưng và Xi nghiệp 19 - Tổng công ty Duyên Hải tặng 60 suất quà/công ty, Công ty Cổ phần Xây lắp Thanh Thủy tặng 40 suất quà, Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hải Hùng tặng 30 suất quà... Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Lãnh đạo UBND thành phố bày tỏ trân trọng sự ủng hộ quý báu, kịp thời của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Từ nay đến tết Trung thu, thành phố sẽ tiếp tục đón nhận sự ủng hộ của các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm đến chia sẻ với các em có hoàn cảnh khó khăn để mang đến cho các em một Trung thu vui vẻ, ý nghĩa.

Năm học 2021 - 2022, em Vũ Thị Thanh Hà học sinh lớp 6A2 Trường THCS Kỳ Bá được Ban CHQS thành phố lựa chọn trao học bổng cấp 14 yêu thương, với mức hỗ trợ 300.000 đồng/tháng. Thời gian nhận học bổng từ tháng 9/2021 đến khi em học hết THPT. Đây là nguồn động lực lớn để Vũ Thị Thanh Hà cũng như các em học sinh tiếp tục cố gắng rèn luyện, phấn đấu trong học tập, vì một tương lai tươi sáng.

* Sáng ngày 17/9, Hội Chữ thập đỏ huyện Quỳnh Phụ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên và Hội Khuyến học huyện tổ chức chương trình "Trung thu nhân ái" năm 2021 cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tại chương trình, 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến từ các trường mầm non, tiểu học, THCS và những em nhỏ được nuôi dưỡng tại các nhà chùa trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ được trao quà, mỗi suất trị giá trên 600.000 đồng. Toàn bộ kinh phí được trích từ quỹ nhân đạo và quỹ từ thiện của huyện và kêu gọi các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tài trợ. Chương trình "Trung thu nhân ái" năm nay toàn huyện có 310 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trẻ em mồ côi đang được nuôi dưỡng tại các chùa trên địa bàn huyện được tặng quà. Tổng trị giá quà tặng trên 200 triệu đồng. Chương trình được tổ chức với mong muốn động viên kịp thời những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em vươn lên trong cuộc sống.

* Sáng ngày 17/9, UBND thành phố Thái Bình tổ chức trao quà tết Trung thu cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại một số trường học trên địa bàn. Trong đó, tặng 36 suất quà cho học sinh Trường Mầm non Trần Lâm, Trường Tiểu học Hoàng Diệu, Trường THCS Kỳ Bá, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

* UBND thành phố Thái Bình vừa tổ chức tiếp nhận quà cho trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Trung thu năm 2021. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền thành phố và các phường, xã luôn quan tâm chăm lo, tạo điều kiện hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho trẻ em đặc biệt, động viên kịp thời những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

* Chiều ngày 17/9, Ban CHQS thành phố Thái Bình phối hợp với Trường THCS Kỳ Bá tổ chức trao học bổng cấp 14 yêu thương cho học sinh nghèo vượt khó.

* Chiều ngày 17/9, Hội Chữ thập đỏ huyện Quỳnh Phụ phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức chương trình "Trung thu nhân ái" năm 2021 cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tại chương trình, 220 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng đã được trao cho 220 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Toàn bộ nguồn kinh phí do Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình cầu Nghìn tài trợ.

Những suất quà là sự chia sẻ, động viên kịp thời các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết Trung thu và đầu năm học mới, giúp các em có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN TIỀN HẢI Đại hội đại biểu lần thứ VII

Ngày 17/9, Hội Chữ thập đỏ huyện Tiên Hải tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nhiệm kỳ qua, Hội Chữ thập đỏ huyện Tiên Hải đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. Tổng giá trị công tác xã hội và trợ giúp nhân đạo đạt 9,2 tỷ đồng, giá trị của công tác đối ngoại và huy động nguồn lực bên ngoài đạt 12,4 tỷ đồng. Thành lập 85 đội xung kích phục vụ công tác phòng, chống thảm họa thiên tai, hỏa hoạn

với 750 người tham gia. Hội đã phối hợp với ngành liên quan tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc, tặng quà cho 3.252 gia đình chính sách, người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người già cô đơn, người khuyết tật... Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Hội đã phối hợp tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện, nâng cao nhận thức cho nhân dân về các biện pháp phòng, chống dịch tại cộng đồng

theo khuyến cáo của ngành Y tế; tập huấn truyền thông về phòng, chống dịch cho hàng trăm cán bộ Hội Chữ thập đỏ và lực lượng tình nguyện viên các xã, thị trấn. Trong công tác vận động hiến máu tình nguyện đã thu được 3.892 đơn vị máu... Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 23 đồng chí, bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên.

MẠNH THẮNG

Trung đoàn 568 tiếp nhận công dân về cách ly tập trung

Sáng ngày 17/9, Trung đoàn 568 tổ chức tiếp nhận công dân về thực hiện cách ly tập trung. 141 công dân của 27 tỉnh, thành phố trong cả nước nhập cảnh từ Mỹ vào Việt Nam trên chuyến bay VN0009 qua cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh). Ngay sau khi tiếp nhận, các công dân được Trung đoàn 568 kiểm tra y tế, thông báo các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, ổn định sinh hoạt. Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức lấy thông tin khai báo y tế, đo nhiệt độ, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với người thực hiện cách ly tập trung. Bước đầu, 100% người cách ly tập trung cho kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Cùng ngày, Trung đoàn 568 tổ chức tiếp nhận, bàn giao về địa phương 10 công dân có hộ khẩu tại tỉnh Thái Bình nhập cảnh từ Hàn Quốc về Việt Nam, hoàn thành thời gian cách ly tập trung tại tỉnh Vĩnh Phúc.

MINH HƯNG

SỞ Y TẾ...

(Tiếp theo trang 1)



Lãnh đạo Sở Y tế tiếp nhận máy thử do Hiệp hội Thương mại Đài Loan Chi nhánh Thái Bình trao tặng.

trao tặng 15.000 test nhanh BioCredit Covid-19 AG của Hàn Quốc có tổng trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng, trong đó trao tặng Sở Y tế 10.000 test nhanh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh 5.000 test nhanh.

Trước đó, Hiệp hội Thương mại Đài Loan Chi nhánh Thái Bình cũng đã trao tặng 5 máy tạo oxy cho ngành Y tế; ủng hộ 745 triệu đồng thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh và ủng hộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh gần 45 triệu đồng. Công ty Cổ phần Meditronic cũng có nhiều hoạt động thiết thực, ủng hộ trang thiết bị y tế cho một số tỉnh, thành phố, cùng cả nước chung tay phòng, chống dịch.

Tại buổi tiếp nhận, lãnh đạo Sở Y tế ghi nhận, đánh giá cao và gửi lời cảm ơn tới các tổ chức, doanh nghiệp đã trao tặng những trang thiết bị y tế thiết yếu, quan trọng giúp ngành Y tế thực hiện tốt hơn công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh; đồng thời mong muốn, các tổ chức, đơn vị, cá nhân tiếp tục quan tâm, ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch của tỉnh. Sau khi tiếp nhận, Sở Y tế sẽ phân bổ đến các đơn vị, cơ sở y tế bảo đảm hợp lý, đúng mục đích, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19.

TOÀN DÂN THAM GIA...

(Tiếp theo trang 1)



Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng quà chốt kiểm soát dịch Covid-19 thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy).

có hoàn cảnh khó khăn đang thực hiện lệnh di động tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại biên giới Tây Nam với tổng trị giá 2 triệu đồng.

Đây là chương trình thiết thực, ý nghĩa của Hội Phụ nữ BDBP tỉnh chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thái Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; kịp thời động viên, khích lệ lực lượng BDBP tham gia phòng, chống dịch Covid-19 vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

TRỊNH CƯỜNG

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 17/9

Trên thế giới, theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến chiều ngày 17/9, số người nhiễm Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 227,9 triệu người, trong đó hơn 4,68 triệu người đã tử vong.

Tại Việt Nam, ngày 17/9, cả nước ghi nhận thêm 11.521 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó 11.506 ca trong nước và 15 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Việt Nam hiện đã ghi nhận 667.650 ca nhiễm Covid-19.

Tính đến ngày 17/9, các tỉnh, thành phố trên cả nước đã thực hiện tiêm hơn 33 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19.

Số bệnh nhân nhiễm Covid-19 được công bố khỏi bệnh trong ngày là 9.914 bệnh nhân. Hiện 433.465/667.650 bệnh nhân đã được điều trị khỏi.

Tại Thái Bình, tính đến 18 giờ 30 phút ngày 17/9, toàn tỉnh hiện có 12 trường hợp F1 và 128 trường hợp F2 đang được cách ly, theo dõi sức khỏe.

Thái Bình là 1 trong 4 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua.

24 giờ qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm 738 mẫu gồm: 1 mẫu của trường hợp F1 tại huyện Tiên Hải và 737 mẫu của trường hợp nguy cơ và sàng lọc khác. Tất cả đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2

Tổng số trường hợp nguy cơ đi về từ Hà Nội, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực có dịch khác từ ngày 1/9 đến nay là 1.546 trường hợp, trong đó đã lấy mẫu xét nghiệm 1.454 trường hợp.

Trong ngày, bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 370067 và bệnh nhân số 369875 được điều trị khỏi, xuất viện, trở về địa phương tiếp tục theo dõi y tế theo quy định. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh còn 6 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang được cách ly, điều trị. Tại các cơ sở y tế khác đang cách ly, theo dõi sức khỏe 15 trường hợp.

Số trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, của huyện là 872 trường hợp, trong đó 827 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; 45 trường hợp đang chờ kết quả.

Tính riêng ngày 17/9, Thái Bình đã thực hiện tiêm 4.556 mũi vắc-xin phòng Covid-19.

HOÀNG LANH

THÔNG BÁO CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM

Từ ngày 8/9/2021, Văn phòng công chứng Đặng Ngọc Tuấn chuyển trụ sở đến số 139 phố Lê Quý Đôn, tổ 10, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình theo giấy phép số 21/TP-ĐKHĐ-CC ngày 7/9/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình.